

ด่วนที่สุด

ที่ สศ ๐๐๐๑/๑๙๖๔



สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๒๘ อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อให้มีอำนาจในการออกสลากกินรวบอันเป็นการหารายได้ให้แก่รัฐ และเป็นวิธีการหนึ่งในการลดปัญหาการเล่นการพนันสลากกินรวบที่ผิดกฎหมาย พร้อมกับกำหนดให้การจัดสรรรายได้และรายจ่ายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และสอดคล้องกับระบบการคลังของรัฐ

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ได้ตระหนักถึงความสำคัญพร้อมกับแสดงความห่วงใยต่อกรณีดังกล่าว โดยที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงจุดยืนอยู่บนหลักการที่ไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนการออกสลากกินรวบ รวมทั้งธุรกิจหรือกิจการใดๆ ที่เกี่ยวพันกับการพนัน อย่างไรก็ตาม ถ้าหากรัฐบาลหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอำนาจในการออกสลากกินรวบ โดยประสงค์จะนำรายได้จากกิจการดังกล่าวหลังจากจัดสรรเป็นกองทุนสะสมเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ในกรณีเช่นนี้ ที่ประชุมสภาที่ปรึกษาฯ มีมติให้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้

เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่จากการออกสลากกินรวบ เป็นเงินที่ได้มาจากผู้ที่มีฐานะยากจน จึงควรมุ่งจัดสรรเงินส่วนนี้เพื่อประโยชน์ของผู้มีฐานะยากจน อย่างไรก็ตามรัฐบาลที่ผ่านมา ได้นำเงินจากการออกสลากกินรวบไปสนับสนุนโดยตรงแก่ประชาชน ทำให้เกิดความขาดซึ่งในบุญคุณของสลากกินรวบ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมในทางอ้อมให้ประชาชนยึดติดในการพนัน จึงเห็นควรให้นำเงินส่วนนี้กลับไปสู่

/ประชาชน...

ประชาชนผู้มีฐานะยากจน ในรูปของการนำมาจัดตั้งเป็นกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ ๑ จัดสรรเงินกองทุนเพื่อสมทบกับกองทุนที่ดำเนินการอยู่แล้ว เช่น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือกองทุนตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น

กรณีที่ ๒ จัดสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน เป็นต้น

กรณีที่ ๓ จัดสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของโครงการที่มีวัตถุประสงค์บรรเทาการลด ละ เลิก อุปนิสัยหรือพฤติกรรม การเล่นเกมพนัน การเล่นหวย ของคนในสังคม

ทั้งนี้ ควรให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการบริหารกองทุน โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกองทุน ซึ่งการบริหารกองทุนไม่ควรอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากผลการพิจารณาเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบในโอกาสแรกด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง



(นายโคทม อาริยา)

ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักกิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐ - ๒๖๑๒ - ๙๒๒๒ ต่อ ๒๓๐

โทรสาร ๐ - ๒๖๑๒ - ๙๑๙๙-๙๐